

## Bộ Công Cụ Đây Đủ "Dành 10 Phút Tham Gia" Bản Phát Biểu Mẫu

*Dưới đây là bản phát biểu mẫu "Dành 10 Phút Tham Gia" để quý vị sử dụng tại các chương trình và các buổi tập hợp trong cộng đồng của quý vị nhằm tăng cường nhận thức về Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 và khuyến khích mọi người tham gia. Vui lòng chỉnh lại cho phù hợp với đối tượng thính giả của quý vị và đưa vào thông tin về khó khăn cụ thể của quý vị và dữ liệu về tỷ lệ tham gia qua đường bưu điện tại cộng đồng của quý vị.*

Quý vị có 10 phút hay không?

Quý vị có 10 phút để giúp con em chúng ta được học tập trong trường lớp mới và trường lớp được cải tiến hay không?

Quý vị có 10 phút để giúp đỡ thành viên gia đình đang đau bệnh hoặc người cao niên có cơ hội sử dụng các bệnh viện mới, trung tâm cao niên mới hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tăng cường hay không?

Quý vị có 10 phút để giúp cải tiến tình trạng giao thông xe cộ hàng ngày của quý vị hoặc cải tiến các lựa chọn giao thông công cộng không?

Tất cả những điều này và nhiều điều khác nữa sẽ phụ thuộc vào dữ liệu được thu thập trong Cuộc Thống Kê Dân Số 2010.

Tôi cần quý vị cùng tôi dành 10 phút để điền và gửi lại mẫu thống kê dân số của quý vị.

Mỗi cư gia trong cộng đồng của chúng ta chắc hẳn đã nhận được một mẫu thống kê dân số. Điền mẫu thống kê dân số thay mặt cho mỗi người sinh sống tại cư gia đó, kể cả người bà con thân thích hoặc những người không phải là bà con thân thích.

Mỗi người tại Hoa Kỳ đều phải được đếm. Điều này bao gồm mỗi nam giới, phụ nữ và trẻ em. Điều rất quan trọng là mỗi hộ gia đình cần phải điền và gửi lại mẫu thống kê dân số ngay sau khi nhận được.

Sau đây là lý do tại sao.

Dữ liệu thống kê dân số giúp xác định cách thức phân bổ hơn \$400 tỷ ngân quỹ liên bang một năm cho các chính quyền bộ tộc, tiểu bang và địa phương cho các dịch vụ ảnh hưởng tới các cộng đồng địa phương như cộng đồng của chúng ta. Dữ liệu thống kê dân số có thể giúp đòi hỏi cho các dịch vụ dành cho người nghèo khó và thiết lập cơ sở vật chất cho những người khuyết tật, trẻ em và người cao niên.

## **Bộ Công Cụ Đây Đủ "Dành 10 Phút Tham Gia" Bản Phát Biểu Mẫu (tiếp theo)**

Dữ liệu thống kê dân số giúp dự đoán các nhu cầu vận chuyển trong tương lai và xác định cách thức chúng ta được đại diện ở mọi cấp chính quyền. Về căn bản, Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 là về tương lai và sự an lành của cộng đồng và quốc gia của chúng ta.

Việc hoàn tất và gửi lại mẫu thống kê dân số của quý vị qua đường bưu điện là cách tham gia dễ dàng và hiệu quả nhất. Đây là một trong các mẫu thống kê dân số ngắn nhất trong lịch sử Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. Mẫu thống kê dân số này có 10 câu hỏi và chỉ mất khoảng 10 phút để điền.

Toàn bộ các câu trả lời của quý vị đều được bảo vệ an toàn và bảo mật. Theo luật, Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ không thể chia sẻ các câu trả lời của quý vị cho bất kỳ ai, kể cả các cơ quan liên bang hoặc tổ chức luật pháp khác. Tất cả các nhân viên của Phòng Thống Kê Dân Số đều tuyên thệ không tiết lộ thông tin và thể suốt đời giữ kín các dữ liệu này. Hình phạt đối với trường hợp tiết lộ bất hợp pháp là phạt tiền tới \$250,000 hoặc phạt tù tới năm năm, hoặc cả hai.

Các nhân viên thống kê dân số cần phải tới các hộ gia đình không gửi lại mẫu thống kê dân số để đích thân đếm số người. Vì việc gửi lại mẫu thống kê dân số qua đường bưu điện không chỉ bảo đảm đếm chính xác mà còn giúp giảm chi phí Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 bằng cách giảm bớt số nhân viên thống kê dân số phải tới tận nhà để thu thập dữ liệu thống kê dân số.

Nói cách khác, tiết kiệm được khoảng \$85 triệu cho mỗi một phần trăm mức tăng tỷ lệ mẫu thống kê dân số gửi lại qua đường bưu điện. Đồng thời, Phòng Thống Kê Dân Số tiết kiệm được \$60-\$70 cho mỗi mẫu thống kê dân số gửi lại qua đường bưu điện.

Trong Cuộc Thống Kê Dân Số 2000, khoảng 72 phần trăm hộ gia đình trên toàn quốc đã gửi lại mẫu thống kê dân số của mình trước thời hạn tháng Tư 2000. Tôi đề nghị quý vị phải vượt được con số này trong năm nay.

Tương lai của cộng đồng chúng ta tùy thuộc vào Cuộc Thống Kê Dân Số 2010. Hãy làm những gì là đúng, hãy dành 10 phút để hoàn tất và gửi lại mẫu thống kê dân số của quý vị qua đường bưu điện.

Cám ơn quý vị.